



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๑๕๕๕

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุปประเด็นการหารือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายแก่นเพชร ช่างรังษี)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์
ประจำวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธานสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๑. ข้อเสนอของ ปมท. และเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p>	<p>๑. การดำเนินงานตามนโยบายทางสังคมของ มท. เน้นการป้องกันและแก้ไขเรื่องยาเสพติด</p> <p>๒. การติดตามงานด้านการข่าวในระดับพื้นที่ ให้ดำเนินการอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการวางกำลังคนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน</p> <p>๓. ความเคลื่อนไหวของ สนช. สายมุสลิมที่ต้องการแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมกิจการฮัจญ์ ดังนี้ (๑) การแก้ไขตำแหน่งประธานจากเดิมคือ รมว.วธ. เป็น รมว.มท. (๒) การแก้ไขตำแหน่งเลขานุการฯ จากเดิม คือ อธิบดีกรมการศาสนา เป็น อ.ปค. (๓) เพิ่มเติมผู้ทรงคุณวุฒิจากเดิม ๔ ท่าน โดยให้เพิ่มกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ จากการทำความเข้าใจเบื้องต้นของ สนช. พบว่าส่วนใหญ่สนับสนุนให้ มท. ดำเนินการส่งเสริมกิจการฮัจญ์ เนื่องจาก มท. มีจุดแข็ง คือ ผวจ., นอ. ที่สามารถเชื่อมโยงกับชาวมุสลิมทั่วประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจที่ มท. ต้องเตรียมการรองรับ โดยเฉพาะการสนับสนุนบุคลากรเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ปีละ ๑๐,๐๐๐ คน</p> <p>๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผวจ. ให้นำเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลมาประเมินด้วย เช่น การโซนนิ่งเกษตร</p>	<p>ปค.</p> <p>ปค., จังหวัด</p> <p>ปค.</p> <p>สนผ.สป.</p>
<p>๒. สรุปข้อมูลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มท. (ศสน.มท.)</p>	<p>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมนานนท์) รายงานสถานการณ์ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๕๘ มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑) การจัดอันดับความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยในมุมมองของสื่อต่างประเทศชั้นนำ บลูมเบิร์กส์ (Bloomberg) ที่ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความทุกข์น้อยที่สุดในโลก เนื่องจากมีอัตราการว่างงานที่ต่ำ รวมถึงอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ ทำให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการเจริญเติบโตและมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีกว่าประเทศอื่นๆ</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) การขับเคลื่อนงานสำคัญของรัฐบาล ซึ่งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทั่วถึง เท่าเทียม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ (๑) มีการระบุโครงการที่ชัดเจนเพื่อนำเงินเข้าสู่ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๒) ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา (๓) มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดโดยมี ผวจ. เป็นประธาน เพื่อให้มีการตั้งงบประมาณในพื้นที่ได้รวดเร็ว มีการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ (๔) มีมาตรการดูแลการจ้างงานและช่วยเหลือคนในท้องถิ่น สำหรับปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังล่าช้า ให้ มท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณ และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบเวลาที่กำหนด</p> <p>๓) การส่งเสริม SMEs และ OTOP ให้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), มท., กค. จัดทำเป้าหมายกิจการที่ควรสนับสนุนร่วมกัน จังหวัดละ ๔ - ๕ ชนิด โดยให้ขึ้นทะเบียนกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน</p> <p>๔) การโชนนึ่งพื้นที่เกษตรกรรม ให้ กษ., มท. ช่วยทำความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทศนคติใหม่ของเกษตรกร เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยให้ทำ แอปพลิเคชัน ในโทรศัพท์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง ว่าจะทำอย่างไร และควรจะเป็นอย่างไร</p> <p>๕) การสัญจรทางน้ำ รัฐบาลจะส่งเสริมการสัญจรทางน้ำให้มากขึ้น โดยการพัฒนาคลอง แม่น้ำ ที่ผ่านเมืองสำคัญๆ เพื่อช่วยลดการจราจร ตลอดจนการลงทุนในเรื่องของถนน และสะพานต่างๆ สำหรับการรับส่งคน และส่งเสริมการท่องเที่ยว อาจจะเป็น Gondola เมืองไทย ในส่วนของคูคลองต่างๆ ที่สามารถทำได้ ให้เปิดเป็นตลาดน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการค้าขาย โดยทำให้สำเร็จภายใน ๖ เดือน ทั้ง กทม. และต่างจังหวัด นับตั้งแต่เดือน มี.ค. ๕๘ เป็นต้นไป</p> <p>๖) การสร้างตลาดชุมชน มท. ได้จัดโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายแก่เกษตรกรโดยตรง และส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องราคา เรื่องระบบการตลาด และให้ประชาชนมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในชุมชน โดยให้ มท. เร่งยกระดับมาตรฐานของตลาดนัด</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ชุมชน ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ คัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพ ตรงกับความ ต้องการของท้องตลาดในราคายุติธรรม และส่งเสริมการจัดกิจกรรม ต่างๆ เพื่อเรียกร้องความสนใจ ประกอบด้วย การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมสาธิต นิทรรศการ สวนสนุก และ ให้ความรู้เรื่องสุขลักษณะของตลาดนัดแก่ผู้จำหน่าย พร้อมกับให้ ขึ้นบัญชีตลาดทุกแห่ง ว่าแต่ละจังหวัดมีตลาดกี่แห่ง เป็นตลาด ประเภทไหน ส่วนตลาดที่ประชาชนสนใจให้ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง โทรศัพท์ มีการจัดงานที่ไหน และห้วงเวลาใด</p> <p>๗) การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศ โดยสร้างนวัตกรรม สินค้าใหม่ๆ จากไม้ ยาง ข้าว ทั้งนี้ บริษัท/ห้างร้านที่สนใจสามารถ ขอขึ้นบัญชี เพื่อรับการสนับสนุนวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสม</p> <p>๘) การสร้างการรับรู้และความเข้าใจผลงานของรัฐบาลต่อ ประชาชนในทุกกระดับ ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนต้องรู้นโยบายของ รัฐบาล พร้อมสร้างการรับรู้และตอบคำถามประชาชนให้ได้ รวมถึง ให้ทีมโฆษกทั้งของรัฐบาล คสช. กระทรวง ทบวง กรม ชี้แจงและ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเช่นเดียวกัน</p> <p>๙) การขับเคลื่อน คสช. และข้าราชการ ในส่วนของจังหวัดมอ บควจ. เป็น “หัวเรือใหญ่” เป็นพ่อเมืองดูแลทุกข์ สุข ประชาชนทั้ง จังหวัด ตลอดจนบูรณาการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของข้าราชการใน จังหวัดทุกกระทรวง/ทบวง/กรม</p> <p>๑๐) การลดค่าใช้จ่ายของข้าราชการ โดยขอบคุณหน่วยงานที่ให้ ความร่วมมือในการเดินทางด้วยเครื่องบิน และการไปปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น</p> <p>๒. ความเคลื่อนไหวสำคัญในประเทศ</p> <p>๑) ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้แก่ เรื่องการร่าง รัฐธรรมนูญ ซึ่งเกิดคำถามเกี่ยวกับที่มาของ สว. และ นรรม. รวมถึง การอ้างว่าการร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้มาจากฐานของประชาชน และ เรื่องการตั้งเครือข่ายติมาเป็นสมาชิก สนช.</p> <p>๒) การเคลื่อนไหวของผู้เห็นต่างจากรัฐบาล ได้แก่ (๑) การ ปรากฏแผ่นป้ายผ้าสีขาวมีข้อความต่อต้าน คสช. (๒) การปาระเบิด ที่ศาลอาญา (๓) ศาลพิพากษาตัดสินจำคุกแกนนำคนเสื้อแดง ๑๕ คน</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ให้รวบรวมภารกิจที่ มท. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล และ คสช. ตั้งแต่มี คสช. จนถึงปัจจุบัน ว่าได้ดำเนินการเรื่องใด และมีผล</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>การดำเนินงานอย่างไร ทั้งงานตามภารกิจปกติและงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ</p> <p>๒. ให้ ผวจ. ขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ เนื่องจากรัฐบาลใช้ มท. เป็นกลไกในการเชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลางไปยังส่วนราชการอื่นๆ ในภูมิภาค</p>	<p>ศสน.มท. และ สนผ.สป. จังหวัด</p>
<p>๓. การรายงานของ ศสน.มท.</p>	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขานุ ศสน.มท. ได้สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๕๘ โดยมีข้อสั่งการของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ดังนี้</p> <p>๑) กรณีที่พบการดำเนินการประชุมของฝ่ายที่เห็นต่างกับรัฐบาล ในหลายพื้นที่ หากสามารถดำเนินการได้ให้ชัดเจน ถ้ากระทำไม่ได้ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด</p> <p>๒) การปราบปรามอาชญากรรมแม้จะมีผลการปฏิบัติงานที่ดี แต่สิ่งที่ควรจะทำคือการป้องกันไม่ให้เกิด โดยการลด/ปิดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น การติดตั้ง CCTV การติดตั้งไฟส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น</p> <p>๓) ให้งดแถลงข่าวการดำเนินคดีมาตรา ๑๑๒ แต่ให้ดำเนินการติดตาม ควบคุม ป้องกันและจับกุมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔) การจัดระเบียบในพื้นที่สาธารณะ รัฐบาลไม่ได้ต้องการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและคืนความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการสามารถรับผลตอบแทนจากการประกอบการของตนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย</p> <p>๕) การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งที่ปรากฏการ แสดงออกโดยเปิดเผย หรือที่ปรากฏใน Social Media เช่น (๑) ความเคลื่อนไหวเพื่อแสดงการไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญ (๒) ปัญหาวัดพระธรรมกาย (๓) ความเคลื่อนไหวขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อล้มเลิกมาตรา ๑๑๒ (๔) การสืบทอดอำนาจของ คสช. (๕) การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ ให้หน่วยงานติดตามและสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มที่แสดงออกผ่านเวทีเสวนา จะต้องเชื่อมโยงให้ สปช. รับเข้าสู่การพิจารณาของ สปช.</p> <p>๖) พ.ร.บ. การชุมนุมในที่สาธารณะ ให้ ศมบ. ทำการ IO อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการชี้แจงความก้าวหน้าของการดำเนินการตาม Road Map ของ คสช. ด้วย</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๗) เรื่องคนหลบหนี คดีมาตรา ๑๑๒ ในต่างประเทศ ให้ กต. ติดตามในเรื่องดังกล่าวด้วย</p> <p>๘) สรุปข้อสั่งการที่เกี่ยวกับ มท. ดังนี้</p> <p>๘.๑) การแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมการ/ปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ไม่ให้เกิดความขัดแย้งจากการแย่งชิงน้ำ</p> <p>๘.๒) การดำเนินการของ ศตธ. มีผลการปฏิบัติที่ดีแล้ว แต่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีที่มีข้อขัดขัดด้านระเบียบกฎหมายหรือเรื่องอื่นใด ต้องมีคำตอบที่ชัดเจนให้กับประชาชน</p> <p>๘.๓) คกก. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. (กขย.) โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน อยู่ระหว่างการวางแผนทางเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชน ซึ่ง ศตธ. จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหานี้นอกระบบได้</p> <p>๘.๔) มท. เป็นหน่วยที่มีกลไกครอบคลุมในระดับพื้นที่ทั้ง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อปท. จึงมีความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงให้ มท. ติดตามอย่างใกล้ชิด และควบคุมไม่ให้ความเคลื่อนไหวสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ</p> <p>๘.๕) งบประมาณที่จัดสรรให้ อปท. ซึ่งมีผลการดำเนินการล่าช้า ให้เร่งรัดเพิ่มผลความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ข้อสั่งการจากการประชุม ศมบ. ที่มอบ มท. ดำเนินการ กรณีที่มีหลายหน่วยงานดำเนินการร่วมกัน ขอให้แจ้งหน่วยงานอื่นได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึงกัน</p>	<p>ปภ.</p> <p>ศตธ.มท.</p> <p>ศตธ.มท.</p> <p>ปค.</p> <p>สธ.</p> <p>ศสน.มท.</p>
<p>๔. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ใน ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ มท.</p>	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขฯ ศสน.มท. ได้รายงานสรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ในวันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๘ ดังนี้</p> <p>๑. เรื่องที่ มท. เสนอขอมติ ครม. จำนวน ๗ เรื่อง เช่น (๑) การรับรองร่างกรอบการดำเนินงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ หลังปี ๕๘ สำหรับการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๓ ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น (๒) ขอปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑ ของ กฟผ. (๓) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วย</p>	<p>หน่วยงานที่นำเรื่อง เพื่อเสนอความเห็นเข้า ครม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>การควบคุมอาคาร พ.ศ. (๔) รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่ มท. มอบเป็นของขวัญแก่ประชาชน เป็นต้น</p> <p>๒. เรื่องที่หน่วยงานอื่นเสนอขอความเห็น มท. จำนวน ๑๘ เรื่อง เช่น (๑) กค. เสนอ ร่าง พ.ร.บ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (๒) กษ. เสนอ ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. (๓) ทส. เสนอ (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ (๔) ยธ. เสนอ แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (๕) สนง. ก.พ.ร. (ก.น.จ.) เสนอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาค จังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ฉบับทบทวน แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และค่าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้น</p>	
<p>๕. ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยโครงการนำร่อง จ.พระนครศรีอยุธยา</p>	<p>อธิบดี สถ. รายงานความคืบหน้า ดังนี้</p> <p>๑. การขนย้ายขยะมูลฝอยจาก ต.บ้านป้อม ไปยังบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแห่งใหม่ ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๘ เป็นปริมาณขยะ ๒๓๐,๐๐๐ ตัน สำหรับการดำเนินการในบ่อฝังกลบแห่งใหม่ และงานจัดซื้อครุภัณฑ์ จัดทำ TOR แล้วเสร็จ คาดว่าจะเริ่มกระบวนการหาผู้รับจ้างในสัปดาห์หน้า</p> <p>๒. สถ. กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่เร่งด่วน วันที่ ๑๒ - ๑๓ มี.ค. ๕๘ ณ โรงแรมรามาร์คเด็นส์ กทม. เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ในพื้นที่ ๑๖ จังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร มท., ผู้บริหารกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท., ผวจ. หรือ รอง ผวจ., ท้องถิ่นจังหวัด, โยธาธิการฯ จังหวัด, ผู้บริหาร อปท., ปลัด หรือ รองปลัด อปท., ผอ.สำนัก/กองการช่าง หรือ ผอ.สำนัก/กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบเกี่ยวกับขยะมูลฝอย</p> <p>รอง ปมท. (ส) เพิ่มเติมว่า การดำเนินการในพื้นที่ ทางท้องถิ่นจังหวัดได้มีการประชุมทำความเข้าใจ ซึ่งทางท้องถิ่นต้องการให้ส่วนกลางเป็นพี่เลี้ยงดูแล</p>	<p>สถ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประชุมสัมมนาฯ ที่ สก. จัดในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มี.ค. ๕๘ ขอให้เชิญ ทบช. ด้านความมั่นคง และให้มีผู้แทน สป.มท. ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังด้วย</p> <p>๒. ให้ดูเรื่องระเบียบของสำนักนายกฯ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายการผังเมือง</p>	
<p>๖. ขัอราชการของ พช.</p>	<p>อธิบดี พช. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. ขอความเห็นที่ประชุมฯ เรื่องการดำเนินงานโครงการ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ซึ่งติดปัญหาเนื่องจากมีหนังสือเวียนจาก สกค. เรื่องการห้ามข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศควรดำเนินการอย่างไร</p> <p>๒. ชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ตามที่ นรม. สั่งการว่า เนื่องจากธุรกิจประเภท SMEs เป็นธุรกิจที่ขาดการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่างกับ OTOP ทั้งนี้ พช. สามารถช่วยการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ได้ในบางเรื่อง เช่น ผลักดันสินค้า OTOP ที่ประสบความสำเร็จและมีศักยภาพเข้าสู่ SMEs</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. เรื่องปัญหาโครงการ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานที่เป็นผลดีต่อประเทศ จึงขอให้ พช. ทำหนังสือชี้แจงมาถึง มท. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา</p> <p>๒. เรื่องกองทุนหมู่บ้าน เนื่องจากรัฐบาลเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการกองทุนในความรับผิดชอบของ พช. และรัฐบาลต้องการชี้วัดความเหมาะสมในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน จึงขอให้ พช. เตรียมข้อมูล และช่องทางในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน ในส่วนที่ พช. ดำเนินการ</p>	<p>พช.</p>
<p>๗. ขัอราชการของ ปค.</p>	<p>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) แจ้งที่ประชุมทราบถึง</p> <p>การประชุม VDO Conference เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๕๘ โดยอธิบดี ปค. ได้มอบนโยบายต่อปลัดจังหวัด (ปจ.) และ นอ. ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล อปท. การพัฒนางานของฝ่ายปกครอง และเน้นย้ำให้งดการเรียกรับผลประโยชน์</p>	<p>ปค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๘. ขั้รราชการของ ทด.	<p>อธิบดี ทด. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การเบิกจ่ายงบประมาณของ ทด. สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทุกโครงการ ยกเว้น ๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๔๐๐ ล้านบาทเศษ</p> <p>๒. ความคืบหน้าการจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชน ดำเนินการแล้ว ๘,๓๒๓ แปลง</p> <p>๓. เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เม.ย. ๕๘ ทด. ได้จัดทำโครงการจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐให้ประชาชน ผู้ยากจนได้ใช้ทำกิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๖๐ พรรษา ๖๐ ร้อยแปลง</p>	ทด.
๙. ขั้รราชการของ ปก.	<p>รองอธิบดี ปก. (นายสุภกิต โพธิ์ภาพันธ์) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปก. ได้รวบรวมพื้นที่ปลูกพืชสวนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากภัยแล้ง และได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้ว ๑๙ จังหวัด ทั้งนี้ ปก. ได้เตรียมจัดทำแผนป้องกันภัยแล้งเพื่อเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ในสัปดาห์หน้า</p> <p>๒. การจัดงานวัน อปพร. ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๘ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี</p> <p>๓. ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ โดย ปก. กำหนดจัดประชุมเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยมี รมว.มท. เป็นประธาน วันที่ ๑๘ มี.ค. ๕๘</p>	ปก.
๑๐. ขั้รราชการของ ยผ.	<p>รองอธิบดี ยผ. (นางสาวศิระภา วาระเลิศ) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ความคืบหน้าการดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย ๑๔ จังหวัด โดยสามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ ๑๗๓,๐๐๐ ตัน</p> <p>๒. ความก้าวหน้าโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดทำห้องสมุดด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ดำเนินการแล้ว ๕๓ จังหวัด สำหรับในจังหวัดที่เหลือกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. ๕๘ โดย ยผ. ได้ประสานภาคเอกชนเพื่อรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด</p> <p>๓. การเบิกจ่ายงบประมาณของ ยผ. ชี้แจงว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาส ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๓๕ เนื่องจากติดปัญหาในการกำหนดราคากลาง</p>	ยผ.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ให้ ยผ. เสนอปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าให้ ปมท. ทราบเป็นรายโครงการ เพื่อจะได้ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข</p> <p>๒. การจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนในโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ขอให้พิจารณาหนังสือที่เสริมความรู้แก่นักเรียน ไม่ใช่หนังสือเรียนที่นักเรียนมีอ่านอยู่แล้ว</p>	
<p>๑๑. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.</p>	<p>๑. การประปานครหลวง</p> <p>๑) กปน. ร่วมกับ อบจ. นนทบุรี ขยายเขตบริการน้ำประปา โดยมีผู้บริหารจาก กปน. และผู้บริหารจาก อบจ.นนทบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารจาก ๑๓ อบต. และ ๑ เทศบาลตำบล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการขยายเขตบริการน้ำประปา ให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง วงเงิน ๑๐๘ ล้านบาท โดย กปน. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๕๘</p> <p>๒) กปน. จัดอบรมโครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต เพื่อสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหารและพนักงาน กปน. เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๕๘</p> <p>๒. การประปาสวนภูมิภาค</p> <p>๑) กปภ. ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น โครงการประปาทันใจเฉลิมพระเกียรติฯ, โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน, โครงการ PWA มอบตู้น้ำดื่มให้โรงเรียนใน ๒๐ จังหวัด, สุขอนามัย ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมอบตู้น้ำดื่มแก่โรงเรียน ตชด. เป็นต้น</p> <p>๒) กปภ. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กองทัพบก, อปท., ปภ. ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยการแจกจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง</p> <p>๓. การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>๑) กฟน. ติดตั้งและเปลี่ยนดวงโคมไฟส่องสว่างจุดเสี่ยงเพิ่มเติม บริเวณท่าเรือตามแนวคลองแสนแสบ สำรวจพื้นที่และติดตั้งเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างจุดเสี่ยงเพิ่มเติมบริเวณท่าเรือตามแนวคลองแสนแสบ ท่าเรือประตูน้ำ ท่าเรือโศก ท่าเรือนานาชาติ ท่าเรือคลองตัน บริเวณท่าเรือวัดศรีบุญเรือง</p>	<p>กปน.</p> <p>กปภ.</p> <p>กฟน.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) กฟน. ร่วมพิธีลงนามบันทึกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะสำหรับผู้ที่ยื่นขอเปลี่ยนจากแบบ Adder เป็นแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นรายแรก เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๕๘</p> <p>๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ เป้าหมายการดำเนินงาน ๓๐,๘๖๗ คริวเรือน ผลการดำเนินงาน ๒๐,๙๔๘ คริวเรือน (๑ ต.ค. ๕๗ - ๕ มี.ค. ๕๘)</p> <p>๒) ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากการกำจัดขยะที่ จ.พระนครศรีอยุธยา คาดว่าแผนงานที่ บ.พีอีเอ เอ็นคอมฯ จัดทำจะสามารถนำเสนอต่อ กกก.กฟภ. พิจารณานุมัติและนำโครงการเสนอ มท. เพื่อนำเข้า ครม. ได้ในเดือน มี.ค. ๕๘</p>	กฟภ.
๑๒. ชื่อราชการของรอง ปมท. (ส)	<p>รอง ปมท. (ส) แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑. การประชุม กกก.ร่วมเพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงการรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๘ และในวันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๘ จะเป็นการลงพื้นที่ จ.หนองคาย โดยได้ประสานให้ ผวจ.หนองคาย และ รอง ผวจ. ที่ดูแลงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้การต้อนรับสำหรับข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ มท. ได้แก่ การจัดการมลพิษที่ติดดิน การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์</p> <p>๒. การประสานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล (ปชก.) ตามที่ นรม. ได้ตั้ง กกก. เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งข้อมูลที่น่าไปรายงานนั้น จะใช้ข้อมูลจากที่ประชุมหารือฯ ประจำวันอังคาร และวันพุธ รวมทั้งข้อมูลที่ ศสน.มท. รายงาน</p> <p>๓. ในการประชุมหารือข้อราชการฯ ขอให้ทุกหน่วยงานนำกำหนดการประชุมที่เชิญผู้บริหาร มท. เข้าร่วม มาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบได้อย่างรวดเร็ว หากดำเนินการตามระบบงานธุรการจะทำให้เกิดความล่าช้า</p>	รอง ปมท. (ส)
๑๓. เรื่องอื่นๆ	<p>หัวหน้า กพร.สป. แจ้งที่ประชุมทราบว่า กพร.สป. ได้แจ้งเวียน กรมในสังกัด มท. ให้จัดทำคู่มือการอนุมัติ และอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยส่งให้ กพร.สป. ภายในวันที่ ๖ พ.ค. ๕๘ เพื่อรวบรวมให้สำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป สำหรับการจัดทำศูนย์บริการร่วมให้ใช้ศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด</p>	กพร.สป.